

## "ในหลวง"ชื่นชมหญ้าแฝก พืชที่มหัศจรรย์ ปรับ"สภาพดิน"ให้เพาะปลูกได้ ทรงรำลึกถึงวันเฝ้าฯ"สมเด็จพระเจ้า" "

"ในหลวง" ทรงชื่นชม "หญ้าแฝก" เป็นพืชมหัศจรรย์ ช่วยปรับสภาพดินให้เพาะปลูกได้ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศและทั่วโลก ช่วยให้ประเทศชาติรอดพ้นอันตรายหลายอย่าง ทรงรำลึกถึงวันที่เข้าเฝ้าฯ"สมเด็จพระเจ้า" ให้ทรงช่วยทดลองปลูกหญ้าแฝกบนดอยตุง พร้อมกับมีพระราชดำรัสชมเชยคณะผู้ปฏิบัติงานที่ทำหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อย แต่ในที่สุดก็สำเร็จสร้างประโยชน์ยิ่งใหญ่



เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและประธาน



กรรมการพัฒนาและ รมรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฝ่าทูลละอองฯ กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งนี้สืบเนื่องจากธนาคารโลกได้ส่งเสริมเรื่องการใช้หญ้าแฝกเป็นพืชป้องกันการชะล้างหน้าดิน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ในประเทศไทยมีการศึกษาเรื่องประโยชน์จากหญ้าแฝกในระยะแรกบ้าง กระทั่งปี 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2534 ให้ศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ ตามความเหมาะสมของภูมิภาค

ในโอกาสนี้ได้ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ช่วยปรับสภาพดินทำให้ปลูกพืชได้ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงทดลองปลูกในพื้นที่ดอยตุง ความว่า

"หญ้าแฝกเป็นพืชมีประโยชน์ได้ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมราชชนนี ซึ่งท่านชวงนั้นทรงไม่สบาย และทำให้ท่านมีความมีความเรียกว่าแข็งในชีวิตเลยไปเฝ้าที่หอระประทุม ซึ่งเวลานั้นบอกได้ว่า ท่านใช้คำว่าแข็งไม่เกินความหมายของสภาพของท่านได้ไปกราบบังคมทูลว่า เดี่ยวขอแรงท่านทำประโยชน์กับพืชอย่างหนึ่งซึ่งจะได้ประโยชน์กับทั่วประเทศ ท่านรู้สึกที่เกิดครึกครื้นขึ้นมาบอกว่ามีเหรอ นึกว่าทำหมดแล้ว ศึกษาหมดแล้ว เลยบอกว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ศึกษาหรือศึกษาน้อยมาก เลยเล่าให้ท่านฟังเรื่องความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก หญ้าแฝกนี้

ไม่ใช่หญ้าธรรมดาแต่ว่ามีคุณสมบัติที่จะช่วยให้พืชในที่ต่างๆมีประโยชน์ขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ คือว่าไม่ได้นี้กว่า จะใช้หญ้านี้มาทำให้เพาะปลูกดีขึ้นได้ ซึ่งท่านก็บอกว่าจะให้ท่านทำที่ไหนก็ทราบบังคมทูลว่า ทำในที่ที่ท่านเคยปฏิบัติ คือ ในที่ภูเขาส่วนหนึ่งที่ภูเขานั้นคือในที่ทรงโปรดมาก คือ ดอยตุง

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับประโยชน์ของหญ้าแฝกและทรงชมเชยการทำงานของคณะผู้ปฏิบัติงานความว่า “เกษตรกรในประเทศและนอกประเทศด้วย ฉะนั้นต้องบอกให้ทราบว่าได้ทำที่ได้ ศึกษาที่มีประโยชน์ทั่วประเทศและทั่วภูมิภาคของโลก และที่ท่านได้ช่วยกันทำเป็นประโยชน์จริงๆต้องขอขอบใจทุกท่านทั้งหลายที่ได้ทำประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเกษตรและการเพาะปลูก โดยเฉพาะในเมืองไทยที่ได้ช่วยให้ประเทศมีความเจริญขึ้นอย่างมาก อย่างน่าประหลาดใจ เลยต้องขอบใจท่านที่ได้ช่วยกันทำมีคนหลายคนไม่เชื่อว่าหญ้าธรรมดานี้อย่างเดียว จะช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากอันตรายหลายอย่าง คนบางคนก็บอกว่าหญ้าอะไรหะ มันเป็นวัชพืช แต่คนที่ได้ศึกษาทราบว่าชื่อ หญ้าแฝก นี้ไม่ใช่วัชพืช เป็นหญ้าที่มหัศจรรย์ เป็นหญ้าที่ช่วยประเทศชาติ และที่ท่านได้ทำมาเป็นเวลาแรมปี เป็น ประโยชน์อย่างยิ่ง หญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ช่วยประเทศชาติให้รอดพ้นอันตรายหลายอย่าง



ต้องขอขอบใจท่านที่ได้ตั้งใจทำงาน แม้จะเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย เพราะต้องไปทุกแห่งและต้องไปหาหญ้าหญ้านี้นานาชนิดแล้วก็หาในที่ที่ท่านปลูกให้ดีที่สุด และได้ไปเห็นบางแห่งก็ได้ตั้งใจ ขณะทีหลายแห่งตั้งใจปลูกให้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุด และได้ผลจริงๆ ฉะนั้นต้องบอกท่าน งานของท่านเป็นงานที่นานอย่างหนึ่ง แต่ในที่สุดก็เป็นงานที่ได้ ประโยชน์อย่างยิ่งต้องเหน็ดเหนื่อย ต้องไปทุกหนทุกแห่ง พยายามดูว่าที่ไหนเหมาะสมในการทำการเพาะปลูกหญ้าแฝก และทำการศึกษาให้ดีที่สุด แต่ในที่สุดก็ได้ผลในการทำงานนี้ได้ประโยชน์ขึ้นมาอย่างยิ่ง น่าตื่นเต้นอย่างที่สุดพระเจ้าบรมราชชนนี มีความตื่นเต้นในการเพาะปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้าธรรมดา ปลูกเพื่อช่วยการเกษตรกรรม และการสร้างความเจริญแก่การเกษตร และการศึกษาทำการสร้าง แม้จะสร้างถนน สร้างไร่นา ให้ได้ผลดีที่สุด”.

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2552